
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 

ของ 

บริษัท คอมเซเว่น จาํกัด (มหาชน) 

 

วัน สถานทีÉ และเวลา 

ประชุมเมืÉอวนัทีÉ 26 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั Êน 3 เลขทีÉ 549/1 ถนนสรรพาวธุ แขวง

บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

กรรมการทีÉเข้าประชุม (กรรมการมีทั Êงหมด 7 ทา่น เข้าร่วมประชมุครบ คิดเป็น 100% ของกรรมการทีÉเข้าร่วมประชมุ) 

1. นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสรุะ คณิตทวีกลุ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีÉบริหาร 

3. นายคชัพล จลุชาต กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

4. นางสาววรีภรณ์ อดุมคณุธรรม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายกฤชวฒัน์ วรวานิช กรรมการ 

6. นายคงศกัดิÍ บรรณาสถิตกลุ กรรมการ 

7. นางสาวอารี ปรีชานกุลู กรรมการ 

ผู้บริหารทีÉเข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวศศิภา สวา่งไสว เลขานกุารบริษัท 

2. นางวาสนา พงศ์แสงลกึ                ประธานเจ้าหน้าทีÉปฏบิตัิการ สายงานบญัชีและการเงิน 

3. นางสาวณฐันนัท์ กีรติกรยศนนัท์   ประธานเจ้าหน้าทีÉปฏบิตัิการ สายงานผลิตภณัฑ์และการตลาด 

4. นายภาคภมูิ เสตะรัต ประธานเจ้าหน้าทีÉปฏบิตัิการ สายงานธุรกิจค้าปลีก 

5. นายกําลงัพล ตนัติวฒันพานิช  ผู้จดัการแผนกบญัชี 

6. นายชวินทร์ ศิวะอญัชลีกลุ ผู้จดัการแผนกบญัชีบริหาร 

7. นางสาวปิยพร บรรดาศกัดิÍ ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ เข้าร่วมประชุมอืÉนๆ 

1. ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท          บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั จํากดั    

2. นางสรีรัช แขง่ขนัดี           ทีÉปรึกษากฎหมาย 

 

 



 

 

เริÉมการประชุม 

ก่อนเริÉมพิจารณาวาระการประชมุ นางสาวชนสัฐ์ธิดา  บญุญศิริวฒันกิจ ผู้ดําเนินการประชมุ ได้แจ้งวา่ มีผู้ ถือหุ้นเข้า

ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 584 ราย นับจํานวนหุ้นได้ทั Êงสิ Êน 954,635,902 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 79.5530 ของ

จํานวนหุ้นทีÉจําหนา่ยได้แล้วทั Êงหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัททีÉจําหนา่ยได้แล้วมีจํานวนทั Êงสิ Êน 1,200,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

ตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชนสัฐ์ธิดา  บุญญศิริวัฒนกิจ ผู้ดําเนินการประชุม กล่าวชี ÊแจงเกีÉยวกับวิธีการ

ดําเนินการประชมุและขั Êนตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแตล่ะวาระ ดงันี Ê 

1. ผู้ถือหุ้นทีÉมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะทีÉได้รับมอบฉนัทะให้ออกเสียงลงคะแนนประชมุแตล่ะทา่น จะ

ได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ หากทา่นใดยงัไมไ่ด้บตัรลงคะแนน กรุณายกมือเพืÉอให้เจ้าหน้าทีÉดําเนินการแจก

ให้กบัทา่นตอ่ไป สําหรับผู้ ถือหุ้นทีÉมอบฉนัทะให้ผู้อืÉนเข้าร่วมประชมุแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ บรัทได้บนัทกึ

คะแนนเสียงดงักลา่วตามทีÉผู้ถือหุ้นระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะแล้ว 

2. การประชุมพิจารณาเรืÉองตามลําดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมลูในแตล่ะวาระ และ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสาํหรับวาระนั Êนๆ กรณีทีÉผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการซกัถามหรือแสดง

ความเห็น กรุณายกมือขึ Êนและขอให้ทา่นแจ้งชืÉอและนามสกลุ และในกรณีทีÉทา่นเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ กรุณาแจ้งชืÉอผู้ถือหุ้นทีÉทา่นรับมอบ

ฉนัทะมาให้ทีÉประชมุทราบด้วยทกุครั Êง 

3. ภายหลงัทีÉทา่นได้รับทราบรายละเอียดในแตล่ะวาระแล้ว ผู้ ถือหุ้นท่านใดทีÉไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระใด 

ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีÉได้รับจากเจ้าหน้าทีÉตอนลงทะเบียน และสง่คืนให้กบัเจ้าหน้าทีÉของบริษัท ทั Êงนี Ê เพืÉอความสะดวกและ

รวดเร็วในการนบัคะแนน เจ้าหน้าทีÉของบริษัทจะจัดเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นทีÉลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบตัรลงคะแนน

ของผู้ ถือหุ้นทีÉงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดทีÉไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ ÊนเพืÉอให้เจ้าหน้าทีÉจัดเก็บตามลําดบั ทั Êงนี Ê 

สําหรับวาระทีÉ 5 เรืÉองการเลือกตั ÊงกรรมการแทนกรรมการทีÉออกตามวาระ บริษัทจะเนอนรายชืÉอกรรมการเพืÉอให้ผู้ถือหุ้ นลงมติเป็น

รายบคุคล 

ทั Êงนี Ê กรณีดงัตอ่ไปนี Ê จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 

(1) บตัรลงคะแนนทีÉมีการทําเครืÉองหมายมากกวา่ 1 ช่อง 

(2) บตัรลงคะแนนทีÉมีการขีดฆา่และไมมี่ลายมือชืÉอกํากบั 

(3) บตัรลงคะแนนทีÉลงเสียงเกินกวา่คะแนนเสียงทีÉมีอยู ่

หากผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชืÉอกํากบัทุกครั Êง บริษัทจะนบั

บตัรเสียเป็นคะแนนเสียง  

4. ผู้ถือหุ้นทกุทา่นมีคะแนนเสียงหนึÉงเสียงตอ่หนึÉงหุ้น ผู้ถือหุ้นทา่นใดทีÉมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสทิธิ

ออกเสเยงลงคะแนนในวาระนั Êนๆ 

5. ในการนบัคะแนนเสยีงยกเว้นวาระทีÉ 2 ซึÉงเป็นวาระแจ้งเพืÉอทราบจึงไมต้่องมีการออกเสียงลงคะแนนวาระ 1 3 4 

5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึÉงมาประชมุ โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงทีÉไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียงดงักลา่วนั Êนหกั



 

 

ออกจากจํานวนเสียงทั ÊงหมดทีÉเข้าร่วมประชมุ สว่นทีÉเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีÉลงคะแนนเห็ฯด้วยในวาระนั Êนๆ ทั Êงนี Ê ในกรณีทีÉไม่มี

ผู้ ใดแสดงความเห็นคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอืÉน ให้ถือว่าทีÉประชุมเห็นชอบ หรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท์ ทั Êงนี Ê เพืÉอมิให้เป็น

การเสยีเวลาระหวา่งทีÉรอการนบัคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถดัไป 

หากบริษัทได้มีการแจ้งผลการนบัคะแนนเสียง และมติต่อทีÉประชุมในวาระใดไปแล้ว ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียง

ย้อนหลงัในวาระก่อนหน้าได้ โดยผู้ถือหุ้นทีÉเข้ามาใหมใ่นระหว่างการประชุมจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระทีÉยงัไมไ่ด้แจ้ง

มติตอ่ทีÉประชมุเท่านั Êน และเพืÉอมิให้เป็นการเสียเวลาระหวา่งทีÉรอการนบัคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถดัไป 

6. เพืÉอให้การเก็บบตัรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบตัร

ลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทีÉเห็นด้วยเพืÉอเก็บไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คืนให้เจ้าหน้าทีÉหลงัเลิกประชุม

แล้ว กรณีผู้ ถือหุ้นทีÉประสงค์จะกลบัก่อน ขอให้สง่บตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าทีÉด้วยเช่นกนั 

นางสาวชนสัฐ์ธิดา  บญุญศิริวฒันกิจ ผู้ดําเนินการประชมุ ได้กลา่วเชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้นร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบั

คะแนนจํานวน 2 ท่าน แต่เนืÉองจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นอาสาสมคัรทําหน้าทีÉเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน จึงเรียนเชิญ นางสรีรัช แขง่ขนัดี ทีÉ

ปรึกษากฎหมาย และ นางสาวเบญจมาศ บ้านสระ ผู้ชว่ยทีÉปรึกษากฎหมาย เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนครั Êงนี Ê  

นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานทีÉประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเองและโดยการมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว ประธานฯ ได้กลา่วเปิดประชุม และเข้าสูร่ะเบียบวาระ

การประชมุ โดยมอบหมายให้นายสรุะ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้าหน้าทีÉบริหาร เป็นผู้กลา่วรายงานรายละเอียดแตล่ะวาระตอ่ทีÉประชมุ 

วาระทีÉ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 

นายสรุะ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้าหน้าทีÉบริหาร ได้กลา่วเสนอให้ทีÉประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึÉงประชุมเมืÉอวนัทีÉ 24 เมษายน 2561 และได้จดัสง่สาํเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภายในระยะเวลาทีÉกําหนด โดยได้นําขึ Êนบนเว็บไซด์ของบริษัท เพืÉอเปิดเผยแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัÉวไปแล้ว ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดคดัค้าน

หรือขอแก้ไข ซึÉงทางคณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว เห็นวา่ถกูต้องตรงมติของทีÉประชมุผู้ ถือหุ้น 

มติ ทีÉประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ตามทีÉ

เสนอด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึÉงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี Ê 

เห็นด้วย จํานวน 947,334,002 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสีย จํานวน 0 เสยีง   

วาระทีÉ 2  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจาํปี 2561 

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าทีÉบริหาร ได้กล่าวถึง Anti-Corruption & Corporate Governance ก่อน

สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ดงันี Ê 



 

 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัÉนทีÉจะดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ บริหารงานด้วยความโปร่งใส สอดคล้องตามหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการทีÉดี สําหรับการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัÉน 

รอบปีทีÉผ่านมา บริษัทฯ ได้ยืÉนขอให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

พิจารณารับรองในไตรมาสทีÉ 3/2561 และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ มีมติให้การรับรองเป็นทีÉเรียบร้อย โดยบรัทฯ ได้เข้าร่วมพิธีรับ

มอบประกาศนียบตัรรับรองโครงการแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เมืÉอวนัองัคารทีÉ 26 กมุภาพนัธ์ 2562     

สําหรับแผนการดําเนินงาน อยู่ระหว่างการจดัทําแนวทางในการดําเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้คูค้่าธุรกิจร่วมกนัปฏิบตัิ

ตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกบัการกํากบัดแูลกิจการ โดยคํานึงถึงสงัคมและสิÉงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และมีทิศทางทีÉสอดคล้องกับ

กระแสการดําเนินธุรกิจอยา่งยัÉงยืนในโลกปัจจบุนั 

สรุปผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีสิ ÊนสุดวนัทีÉ 31 ธันวาคม 2561 ทีÉผ่านมา ให้ทีÉ

ประชมุทราบ ดงันี Ê  

ปัจจบุนั ธุรกิจของบริษัทสามารถแบง่ได้ทั Êงหมด 4 ประเภท ดงันี Ê 

1) ธุรกิจค้าปลกี (Retail) 2) ธุรกิจบริการ (Service) 

3) ธุรกิจเชิงพาณิชย์ (B2B) 4) ธุรกิจค้าปลกีออนไลน์ (Online) 
 

ณ วันทีÉ  31 ธันวาคม 2561 บริษัทมี ร้านจําหน่ายสินค้าทั Êงสิ Êน 646 สาขา ครอบคลุมพื ÊนทีÉทัÉวประเทศ ทั Êงใน

กรุงเทพมหานคร และตา่งจงัหวดั โดยมีรายละเอียด ดงันี Ê 

ร้านค้า จาํนวนสาขา (ณ วันทีÉ 31 ธันวาคม 2561) 

BaNANA 191 

BaNANA Mobile 15 

Brand Shop 32 

BKK Shop 37 

BaNANA Shopping 50 

Studio 7 100 

iCare 27 

KingKong Phone 100 

Shotpro 2 

True Shop by Comseven 92 

รวม 646 

ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิ ÊนสดุวนัทีÉ 31 ธันวาคม 2561 ทีÉผ่านมาบริษัทยงัคงรักษาอตัราการเติบโต

ของธุรกิจได้อย่างต่อเนืÉองและสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนงานทีÉวางไว้ โดยมีรายได้รวมจํานวน 27,913 ล้านบาท คิดเป็นเพิÉมขึ Êน  

23.9% และมีกําไรสทุธิ 891.1 ล้านบาท คิดเป็นเพิÉมขึ Êน 46.4% 



 

 

ในปี 2561 บริษัทฯ ยงัคงรักษาอตัราการเติบโตของผลประกอบการได้อย่างต่อเนืÉอง โดยมีจํานวนลกูค้าทีÉซื Êอสินค้า

ทั Êงสิ Êน 3.05 ล้านคน หากนบัเป็นจํานวนชิ Êนขายไปทั Êงสิ Êนเท่ากับ 7.1 ล้านชิ Êน โดยมียอดขายจากสาขาเดิมเพิÉมขึ Êน (Same Store Sale 

Growth) 18% ยอดเฉลีÉยขายตอ่บิลเพิÉมขึ Êน 16% 

บริษัทฯ ใช้กลยุทธส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) เพืÉอเพิÉมกําไรให้มากยิÉงขึ Êน โดยในปีทีÉผ่านมาบริษัทมีการ

จดัแบ่งหมวดหมูส่ินค้า เป็น โทรศพัท์เคลืÉอนทีÉ (Mobile Phone) แท็บเลต็ (Tablet) อปุกรณ์ (Accessories) บริการ (Service) แล็ปท็อป 

(Laptop Desktop) และวิเคราะห์อตัราการเติบโตของสินค้าแต่ละหมวดหมู่ เพืÉอนําไปสู่การบริหารจดัการหมวดสินค้าทีÉมียอดขายทีÉดี 

และสามารถเพิÉมกําไรมากยิÉงขึ Êน 

โดยจะเห็นได้ว่า กลุ่มสินค้าประเภทโทรศพัท์เคลืÉอนทีÉมีสดัส่วนเพิÉมร้อยละ 47 ซึÉงเป็นปัจจัยสําคญัทีÉส่งผลต่อการ

เติบโตของยอดขายปัจจุบัน สําหรับสินค้าประเภท แท็บเล็ต อปุกรณ์ บริการ และแล็ปท็อป ก็ยงัคงมีอตัราการเติบโตเช่นกนั เนืÉองจาก

บริษัทมีการปรับช่องทางการขายสินค้าโดยการขยายฐานลกูค้าไปยงักลุม่ลกูค้านิติบุคล และผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม 

ผ่านจํานวนสาขาทีÉเพิÉมขึ Êน และระบบการสัÉงซื Êอสินค้าออนไลน์ (Online) ประกอบกับมีประเภทสินค้า และบริการทีÉหลายหลายรองรับ

ความต้องการของลกูค้า จึงยงัคงรักษาอตัราการเติบโตของยอดขายและกําไรได้อยา่งต่อเนืÉอง และคงทีÉในทกุไตรมาส 

ในปีนี Ê บริษัทฯ กําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจทีÉสําคญัหลายประการ เช่น การนําเสนอสนิค้าทีÉมีคณุภาพดี การ

พฒันาระบบการให้บริการทีÉเป็นเลิศ และการทํางานเพืÉอสร้างประสบการณ์ความพึงพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า รวมทั Êงการรักษาความเป็น

ผู้นําในธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที สมาร์ทโฟน และสินค้าดิจิตอล ควบคู่ไปกับการเพิÉมส่วนแบ่งการตลาดในกลุม่สินค้าดงักลา่วด้วยการ

นําเสนอสินค้าและนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ  อีกทั Êงยงัมีเป้าหมายทีÉจะขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้า และบริการของบริษัทฯ ผ่าน

ช่องทางทีÉหลากหลาย เช่น ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) หรือ การสัÉงซื Êอสินค้าออนไลน์ (Online) ตลอดจนมีแผนการขยายฐาน

ลกูค้าเข้าสูก่ลุม่ลกูค้านิติบคุคล สถานประกอบการขนาดเล็ก สถานศกึษา หรือหนว่ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยนําเสนอสนิค้าทั ÊงทีÉ

เป็นอปุกรณ์ ระบบเครือข่าย โปรแกรม และบริการวางระบบ  

รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจําปี 2561 ซึÉงได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับ

หนงัสือเชิญประชุม 

จากนั Êน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิÉมเติม ซึÉงไม่มีผู้ เข้าประชมุสอบถามและ

ให้ข้อเสนอแนะ 

มติ ทีÉประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2561 ตามทีÉเสนอ 

วาระทีÉ 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษัท สาํหรับรอบปีบัญชีสิ Êนสุด ณ วันทีÉ 31 ธันวาคม 2561 

นายสรุะ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้าหน้าทีÉบริหาร ได้กลา่วสรุปรายละเอียดงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม

ของบริษัท สาํหรับรอบปีบญัชีสิ Êนสดุ ณ วนัทีÉ 31 ธันวาคม 2561 ให้ทีÉประชมุทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี Ê 

 



 

 

ข้อมูลทางการเงินทีÉสําคัญ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 2560 2559 2561 2560 2559 

สินทรัพย์รวม 7,589 7,178     4,826  7,241 7,035     4,810  

หนี Êสินรวม 4,812 4,880     2,837  4,496 4,726     2,779  

สว่นของผู้ถือหุ้น 2,771 2,298     1,989  2,651 2,309     2,031  

รายได้รวม 27,982 22,584  17,212  27,348 22,248  17,123  

กําไรสทุธิ 893 609        407  760 578        416  

กําไรตอ่หุ้น (บาท) 0.74 0.51       0.34  0.63 0.48       0.35  

สินทรัพย์รวม ณ วนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 7,589 ล้านบาท เพิÉมขึ Êนจํานวน 411 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 5.7 เมืÉอเทียบกบัสิ Êนปี 2560 

หนี Êสินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี Êสินรวมจํานวน 4,182 ล้านบาท ซึÉงลดลงจํานวน 67.4 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 1.4 เมืÉอเทียบกบัสิ Êนปี 2561 

รายได้จากการขายและการให้บริการ และกําไรสว่นของบริษัทใหญ่ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 เพิÉมขึ Êนจากปี 2560 

คิดเป็นร้อยละ 23.9 และ ร้อยละ 46.4 ตามลําดบั ซึÉงถือเป็นการเพิÉมขึ Êนอยา่งตอ่เนืÉอง โดยบริษัทยงัคงวางแผนขยายธุรกิจทั Êงในสว่นทีÉเป็น 

B2C และ B2B ซึÉงในปี 2561 ยงัคงดําเนินกลยทุธ์การขยายสาขาอย่างตอ่เนืÉอง การปรับเพิÉมสินค้าทีÉมีความหลากหลาย ตลอดจนเพิÉม

ช่องทางการจําหนา่ยสนิค้าเพืÉอตอบสนองกลุม่ลกูค้ารายใหมแ่ละกลุม่ลกูค้ารายเดิม ปัจจบุนับริษัทมีฐานลกูค้าเพิÉมมากขึ Êนและคาดวา่จะ

ยงัมีอตัราเพิÉมขึ Êนอยา่งตอ่เนืÉอง จึงสง่ผลให้เป้าหมายการดําเนินธุรกิจในปี 2562 บริษัทยงัคงสามารถเติบโตได้อยา่งตอ่เนืÉอง  

ภายหลงัการนําเสนอรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท ได้เสนอให้ทีÉประชมุพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินเฉพาะ

กิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสิ Êนสดุ ณ วนัทีÉ 31 ธันวาคม 2561 ซึÉงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ

อนญุาตของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปีทีÉได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือ

หุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้วก่อนการประชมุ 

จากนั Êน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิÉมเติม ซึÉงมีผู้ เข้าประชุมสอบถามและให้

ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดงันี Ê 

คุณสมนึก แต้พานิช – ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น) 

สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี Ê 

1. อ้างอิงรายงานประจําปี 2561 หน้า 127 ส่วนของงบกระแสเงินสด เรืÉองการตั Êงค่าเผืÉอสินค้าเคลืÉอนไหวช้าและมี

ราคาทุนสูงกว่ามูลค่าทีÉจะได้รับ จํานวน 68.05 ล้านบาท เทียบกับกําไรสุทธิสําหรับปี 893.06 ล้านบาท คิดเป็น 7.62% โดยการตั Êง

ประมาณการณ์ดงักลา่วมีมลูค่าสงูเกินไปหรือไม ่และหากตั Êงแล้วปีตอ่ไปไมส่ามารถขายสนิค้าได้มีแผนดําเนินการอยา่งไร 



 

 

2. อ้างอิงรายงานประจําปี 2561 หน้า 6 เรืÉองสดัสว่นการถือหุ้นของนายคชัพล จุลชาติ ซึÉงเปิดเผยไม่ตรงกบัหนงัสือ

บอกกลา่วเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 

3. อ้างอิงรายงานประจําปี 2561 หน้า 61 ส่วนของปัจจัยความเสีÉยง เรืÉองความเสีÉยงจากความผนัผวนของอัตรา

แลกเปลีÉยน ซึÉงมีมลูค่าประมาณร้อยละ ŝ ของต้นทนุขายรวม การตั Êงประมาณการดงักลา่วมีมลูค่าสงูไปหรือไม ่และในอนาคตผู้บริหารมี

แผนขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศหรือไม ่
 

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าทีÉบริหาร 

 ชี Êแจงข้อซกัถามของอาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ถือหุ้น ดงันี Ê 

1. COM7 เริÉมดําเนินธุรกิจจากการขายคอมพิวเตอร์ประกอบ โดยการประกอบคอมพิวเตอร์ 1 เครืÉอง จะต้อง

ประกอบด้วยสินค้าหลาย SKU เช่น Mainboard 100 SKU, Hard disk 30 SKU และCPU 20 SKU เมืÉอเทคโนโลยีเปลีÉยนแปลง ถึงแม้

จะนํา Mainboard มาลดราคาก็ไม่สามารถขายสินค้าดงักลา่วได้ ดงันั ÊนเมืÉอสินค้าดงักลา่วคงค้างอยู่ในสต็อคครบ 1 ปี บริษัทจะทําการ

ตั Êงสาํรองสินค้าล้าสมยัไว้ 50% และปีตอ่ไป 100% ตามลาํดบั ซึÉงในความเป็นจริงแล้วสินค้าดงักลา่วอาจจะไมม่ีมลูค่าแล้ว บริษัทจึงเริÉม

เปลีÉยนวิธีการขายสินค้าโดยเริÉมจากการขอโปรโมชัÉนส่งเสริมการขายจากตวัแทนขายเพืÉอให้สินค้าเหล่านั Êนมีอตัราการหมนุเร็วขึ Êน แต่

ปัจจุบนัมีการปรับเปลีÉยนรูปแบบการขายสนิค้าดงักลา่วเป็นสินค้าฝากขาย (Consignment) สง่ผลให้กําไรลดลง แตไ่มต้่องแบกรับภาระ

สินค้าและมีอตัราการเคลืÉอนไหวสนิค้าเร็วขึ Êนด้วยเช่นกนั 

2. เป็นเพียงข้อผิดพลาดในการพิมพ์รายงานประจําปี 2561 เท่านั Êน โดยปัจจบุนันายคชัพล จุลชาติ ไม่มีสดัสว่นการ

ถือหุ้นในบริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) 

3. ทีÉผ่านมายอดหนี Êการค้าต่างประเทศมีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึÉงทางผู้บริหารมีความเห็นว่ามูลค่า

ดงักลา่วไมน่า่เป็นกงัวล เนืÉองจากบริษัทไมม่ยีอดสง่ออก มีเพียงยอดการนําเข้าสินค้า หากค่าเงินบาทอ่อนตวัลงบริษัทสามารถนําเงินสด

ในมือจ่ายชําระหนี Êได้ทนัที โดยยอดหนี Êการค้าต่างประเทศตามปกติสามารถประมาณเป็นเงินไทยเกิน 60-70 ล้านบาท สว่นการขยาย

ธุรกิจไปยงัตา่งประเทศอยูใ่นแผนการดําเนินงานตอ่ไป 

มติ ทีÉประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท 

สําหรับรอบปีบญัชีสิ Êนสดุ ณ วนัทีÉ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึÉงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี Ê 

เห็นด้วย จํานวน 954,635,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0 เสยีง   

บตัรเสีย จํานวน 0 เสยีง   

วาระทีÉ 4 พิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล จากผลการดาํเนินงานสิ Êนสุด ณ วันทีÉ 31 ธันวาคม 2561 

นายสรุะ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าทีÉบริหาร ได้แถลงต่อทีÉประชุมว่า จากงบการเงินรวมสําหรับรอบปีบญัชีสิ Êนสดุ 

ณ วนัทีÉ 31 ธันวาคม 2561 ซึÉงผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว บริษัทมีกําไรสทุธิเป็นจํานวนรวมทั Êงสิ Êน 893.1 ล้านบาท และตาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 759.6 ล้านบาท และตามกฎหมายบริษัทมหาชนจาํกดั กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผล

จากเงินกําไรเท่านั Êน 



 

 

ดงันั Êน ทีÉประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ทีÉประชมุพิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ

หุ้นในอตัราหุ้น 0.50 บาทต่อหุ้น (ห้าสิบสตางค์) สําหรับหุ้นจํานวน 1,200,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั Êงสิ Êน 600,000,000 บาท คิดเป็น

อตัราเงินปันผลทีÉจ่ายเทียบกบักําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเทา่กบัร้อยละ 79.0 ซึÉงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัท โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัททีÉมีรายชืÉอปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีÉ 8 พฤษภาคม 2562 ซึÉงเป็นวนัทีÉคณะกรรมการ

กําหนดให้เป็นวนักําหนดรายชืÉอผู้ ถือหุ้ นทีÉจะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวันทีÉ        

24 พฤษภาคม 2562 

มติ ทีÉประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น (ห้า

สิบสตางค์) ตามรายละเอียดทีÉเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึÉงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี Ê 

เห็นด้วย จํานวน 954,635,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0 เสยีง   

บตัรเสีย จํานวน 0 เสยีง   

วาระทีÉ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั ÊงกรรมการแทนกรรมการทีÉต้องออกตามวาระ 

ก่อนเริÉมพจิารณาวาระการประชมุนี Ê นายสรุะ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้าหน้าทีÉบริหาร ได้แจ้งวา่ เพืÉอให้เป็นไปตามแนว

ปฏิบัติทีÉดีของนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีÉดี กรรมการทีÉต้องออกตามวาระ จะออกจากห้องประชุม โดยมี นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ 

นายกฤชวฒัน์ วรวานิช และขอมอบหมายให้นายคชัพล จุลชาต ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กล่าว

รายงาน 

 นายคชัพล จุลชาต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แจ้งว่าตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 18 

กําหนดว่าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีทกุครั Êง จะต้องมีกรรมการทีÉต้องออกจากตําแหน่งอยา่งน้อยจํานวนหนึÉงในสาม (1/3) โดย

อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีÉสดุกบัสว่นหนึÉงในสาม (1/3) กรรมการทีÉอยูใ่น

ตําแหน่งนานทีÉสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนั Êนอาจจะเลือกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ ซึÉงกรรมการทีÉต้องออก

จากตําแหนง่กรรมการของบริษัทสาํหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในครั Êงนี ÊมีรายชืÉอดงัต่อไปนี Ê 

1 นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ   กรรมการและกรรมการอสิระ 

2 นายกฤชวฒัน์ วรวานิช   กรรมการ 

รายละเอยีดประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลทั Êง 2 ทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนงัสอืเชิญประชมุทีÉได้จดัสง่ให้แก่ผู้

ถือหุ้นแล้วก่อนการประชมุ (สิÉงทีÉสง่มาด้วยลาํดบัทีÉ 4)  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึÉงปรากฏอยู่ใน

รายงานประจําปี 2561 (สิÉงทีÉสง่มาด้วยลําดบัทีÉ 3 - ภายใต้หวัข้อเรืÉองการจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ)  โดยพิจารณาจากโครงสร้าง

คณะกรรมการบริษัท และคณุสมบตัิของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบคุคลแล้ว เห็นวา่กรรมการ 2 ทา่นซึÉงต้องออกจากตําแหนง่ตาม



 

 

วาระ เป็นผู้ทีÉมีความเหมาะสมด้านคณุวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วง

เวลาทีÉผ่านมาเป็นประโยชน์กบับริษัท และกรรมการทั Êง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคณุสมบตัิต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ 

หรือถือหุ้นในกิจการใดทีÉมีสว่นแข่งขนักับการดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า

บคุคลทีÉเสนอชืÉอให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีÉเกีÉยวข้อง คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั Êง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั Êงกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก

วาระหนึÉง ซึÉงรายละเอียดประวตัิของกรรมการทั Êง 2 ท่าน ปรากฏตามสิÉงทีÉสง่มาด้วยลําดบัทีÉ 4 แนบท้ายหนงัสือเชิญประชุมทีÉได้จดัส่ง

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วก่อนการประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ทีÉประชุมพิจารณาและอนุมตัิการเลือกตั ÊงกรรมการทีÉต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึÉงโดยเสนอให้พิจารณาเป็นรายบคุคล 

มติ ทีÉประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเลือกตั Êงนายศิริพงษ์ สมบัติศิริ และนายกฤชวัฒน์ วรวานิช 

กรรมการทีÉต้องออกตามวาระ กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอกีวาระหนึÉง ด้วยคะแนนเสยีงดงันี Ê 

(1) นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ 

เห็นด้วย จํานวน 926,630,747 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.0664 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 28,005,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.9336 

งดออกเสียง 

บตัรเสีย 

จํานวน 

จํานวน 

 

0 

0 

เสยีง 

เสยีง 

  

 

(2) นายกฤชวฒัน์ วรวานิช  

เห็นด้วย จํานวน 931,275,047 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.5529 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 23,360,855 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.4471 

งดออกเสียง 

บตัรเสีย 

จํานวน 

จํานวน 

0 

0 

เสยีง 

เสยีง 

  

วาระทีÉ 6 พิจารณาและอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคัชพล จุลชาต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น 

ผู้กลา่วนําเสนอรายละเอยีดตอ่ทีÉประชมุ 

นายคชัพล จุลชาต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี Êแจงว่า ทีÉประชุมคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนทีÉประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2562 จากความ

รับผิดชอบและผลการปฏิบตัิหน้าทีÉของคณะกรรมการบริษัท และข้อมลูเปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทอืÉนทีÉอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั มี

ขนาดและลกัษณะของธุรกิจทีÉใกล้เคียงกนั รวมทั Êงผลสํารวจคา่ตอบแทนกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

แล้ว พบว่าคา่ตอบแทนกรรมการทีÉบริษัทกําหนดนั Êนอยูใ่นอตัราใกล้เคียงกบัค่าเฉลีÉยโดยรวมของตลาด 



 

 

จึงเห็นสมควรเสนอทีÉประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 

ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและบําเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี Ê 

(1) คา่ตอบแทนรายเดือน 

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/เดือน 

กรรมการ 20,000 บาท/เดือน 

กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน 

 

หมายเหตุ 1. บริษัทไมม่นีโยบายจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคา่ตอบแทนในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบเทา่นั Êน 

(2) บําเหน็จกรรมการ จํานวน 3,000,000 บาท โดยจ่ายสาํหรับกรรมการอิสระเทา่นั Êน 

มติ ทีÉประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 ในรูปของคา่ตอบแทน

รายเดือน และบําเหน็จกรรมการตามทีÉเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั Êงหมดของผู้ถือหุ้นซึÉงมาประชุม 

ดงันี Ê 

เห็นด้วย จํานวน 952,857,602 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8137 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 1,778,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1863 

งดออกเสียง จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสีย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระทีÉ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั Êงผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคัชพล จุลชาต กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ กล่าวชี Êแจงรายละเอียดในวาระนี Êต่อทีÉ

ประชมุ 

นายคชัพล จุลชาต กรรมการตรวจสอบได้กลา่วชี Êแจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคณุสมบตัิของผู้สอบ

บญัชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และค่าตอบแทนการสอบบญัชีแล้ว  มีความเห็น

และเสนอให้นายชยัศิริ เรืองฤทธิÍชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทีÉ 4526 หรือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทีÉ 7795 

หรือนางสาวสขุุมาภรณ์ วงศ์อริยพร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทีÉ 4843 หรือ นายวิเชียร กิÉงมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทีÉ 3977 

จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึÉงเป็นผู้ทําการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีทีÉผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีÉได้ให้

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอืÉนของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอส จํากัด  



 

 

ทําหน้าทีÉแทน ทั Êงนี Ê ผู้สอบบญัชีทีÉเสนอชืÉอแตง่ตั Êงให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปีนี Ê เป็นการปฏิบติัหน้าทีÉผู้สอบบญัชีปีทีÉ 

5 และเสนอให้กําหนดคา่ตอบแทนคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน  4,966,750  บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอืÉน ๆ 

ผู้สอบบญัชีไม่ได้ให้บริการอืÉน ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ทีÉเกีÉยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อยา่งใด 

ทีÉประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอให้ทีÉประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั Êงผู้สอบบัญชี และกําหนด

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี สําหรับปี 2562 ตามรายละเอียดทีÉเสนอ  

มติ ทีÉประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตัิการแต่งตั Êงผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี สําหรับปี 

2562 ตามรายละเอียดทีÉเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึÉงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี Ê 

 

เห็นด้วย จํานวน 954,635,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0 เสยีง   

บตัรเสีย จํานวน 0 เสยีง   

วาระทีÉ 8 พิจารณาเรืÉองอืÉน ๆ  

ประธานฯ ได้แจ้งทีÉประชุมว่า ได้นําเสนอระเบียบวาระเสร็จสิ Êนลงแล้ว ทั Êงนี Ê ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเสนอให้

พิจารณาเรืÉองอืÉนๆ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ทีÉประชุมซกัถามหรือเสนอแนะในเรืÉองทัÉวๆ ไปได้ ปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถาม

ข้อมลูและให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเรืÉองต่างๆ ซึÉงประธานและฝ่ายบริหาร ได้ชี Êแจงให้ ผู้ ถือหุ้นทราบโดยสรุปได้ ดงันี Ê 

 

นายประชา ดาํรงค์สุทธิพงศ์ – ผู้ถอืหุ้น 

สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี Ê 

1. กลยุทธ์การขายสินค้า iPhone ในประเทศทีÉพฒันาแล้วอย่างองักฤษ และอเมริกา เมืÉอเทียบกับกลยทุธ์การขาย

ของ COM7 มีความเหมือนหรือแตกตา่งกนัหรือไม่ 

2. สถานการณ์ Apple และ Android ปัจจุบนัเป็นอย่างไร และในสถานการณ์เช่นนี Êสินค้า Brand ใดมียอดขายหรือ

กระแสตอบรับทีÉดีกวา่กนั 

  นายสุระ คณิตทวกีุล – ประธานเจ้าหน้าทีÉบริหาร 

ชี Êแจงข้อซกัถามของผู้ถือหุ้น ดงันี Ê 

1. ประเทศทีÉพฒันาแล้วอยา่งอเมริกา ผู้บริโภคมีกําลงัการซื Êอสงูกวา่ประเทศไทยหลายเทา่ เนืÉองรายได้จากรายได้ตอ่

หวัของประชากรในประเทศไทยมีค่าเฉลีÉยน้อยกว่าในอเมริกา ดงันั Êนความต้องการซื Êอของกลุม่ผู้บริโภคในอเมริกาจึงมีความนิยมใน

สินค้ารุ่นใหม่ สว่นประเทศไทยมีกําลงัซื Êอน้อยกว่า ประกอบกบัความนิยมในตวัสินค้ารุ่นรองลงมา เนืÉองจากสินค้ามีราคาถกูกว่าและ

คณุสมบตัิการการใช้งานไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั COM7 จึงมีแนวคิดเปิดเป็น BaNANA Outlet ทีÉซีคอนสแควร์ เพืÉอรองรับกลุม่ลกูค้าอีก



 

 

กลุม่ซึÉงมีกําลงัซื Êอน้อยกว่า เน้นขายสินค้าราคาพิเศษอาจจะเป็นสินค้าค้างสต็อก หรือสินค้าทีÉผลติขึ Êนสาํหรับ Outlet ซึÉงทีÉผ่านมาได้รับ

การตอบรับเป็นอยา่งดี และมีแผนการทีÉจะเปิด BaNANA Outlet เพิÉมเติมอีก 2 สาขา 

2. แบ่งตามกลุม่ราคาสินค้า เช่น สินค้าทีÉราคาตั Êงแต่ 20,000 บาทขึ Êนไป iPhone ยงัเป็นผู้นําทีÉมียอดเป็นอนัดบัหนึÉง 

บางช่วงอาจมี Samsung บางรุ่น เช่น S10, Note ทีÉเป็นความต้องการของลกูค้าบางกลุม่ทีÉมีกําลงัซื Êอ หากเป็นสินค้า Brand จีนก็จะอยู่

ทีÉ Huawei ซึÉงมีจุดขายเป็นเลนส์กล้อง Leica และได้เปิดตวั รุ่น P30 ซึÉงมียอด Pre-order เยอะมากไม่เพียงพอต่อความต้องการ สว่น

สินค้าทีÉราคาประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาท ก็จะมี Samsung, Huawei และ iPhone รุ่นเก่าทีÉน่าสนใจ สว่นกลุม่สินค้าทีÉมีราคาตํÉา

กวา่ 10,000 บาท Oppo, Vivo ก็สามารถตอบสนองความต้องการกลุม่ลกูค้าได้ดีเช่นกนั  ทั Êงนี Êขึ Êนอยูก่บัวา่เป็นลกูค้าเป็นกลุม่ไหน สรุป 

ในช่วงนี Êเป็น Brand จีนทีÉขายดี เช่น Huawei, Oppo, Vivo และ Xiaomi  

นาย ศุภศักดิÍ หล่อธนวณิชย์ – ผู้ถอืหุ้น 

สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี Ê 

1. กลยทุธ์การดําเนินงานในปี 2562 ทีÉมุ่งเน้นเรืÉองการดแูลระบบบริหารจดัการหลงับ้านให้มีประสิทธิภาพยิÉงขึ Êน คิด

วา่หากทําเสร็จแล้วมีผลตอ่ผลประกอบการอยา่งไร  

2. ปี 2562 แอปเปิ Êลมีแผนมาเปิดในเมืองไทย COM7 สามารถร่วมมือกบัแอปเปิ Êลอยา่งไรได้บ้าง 

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าทีÉบริหาร 

ชี Êแจงข้อซกัถามของผู้ถือหุ้น ดงันี Ê 

1. การดําเนินงานในรอบปีทีÉผ่านมาเริÉมเกิดปัญหาการดําเนินงานทีÉล่าช้าติดปัญหาแบบคอขวด จึงทําให้เกิดการ

ทบทวนและพิจารณาว่าสมควรทีÉจะต้องเพิÉมและพฒันาทรัพยากรด้านบคุคลมากยิÉงขึ Êน ซึÉงทีÉผ่านมา COM7 เติบโตอย่างรวดเร็วหาก

ยงัคงทํางานด้วยวิธีการแบบเดิมอาจทําให้ล้าหลงั จึงต้องพฒันานวตักรรมเข้ามาช่วยในการทํางานมากยิÉงขึ Êน  ซึÉงเรามองว่าการเพิÉม

ยอดขายไมไ่ด้หมายความวา่ต้องเพิÉมสนิค้าใหมอ่ย่างเดียว แตห่ากเรามีระบบการทํางานทีÉมีประสิทธิภาพสามารถรองรับความต้องการ

ของลกูค้าได้ก็จะสามารถเพิÉมยอดขายได้เช่นกนั โดยเรามุง่เน้นให้ลกูค้ามีความพงึพอใจกบัสนิค้าและบริการของเราให้มากทีÉสดุ 

2. ทีÉผ่านมามีทั Êงเราแชร์เค้าและเค้าแชร์เรา มีการแลกเปลีÉยนวิธีการทํางานและความรู้ในการบริหารจดัการสินค้า

ร่วมกนัอยา่งตอ่เนืÉองอยูแ่ล้ว สิÉงทีÉ COM7 พดูมาโดยตลอดคือเราอยากได้ความรู้เพืÉอมาพฒันาองค์กรให้เกิดการเติบโตอยา่งยัÉงยืน 

3. สว่นหลงับ้านถ้าทําได้ดีก็จะสามารถสง่ผลยอดขาย และพฒันาพร้อมๆ กนัทกุด้านไปพร้อมๆ กนั   
 

หลงัจากทีÉฝ่ายบริหารได้ตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ประธานฯ จึงกลา่วปิดประชมุและขอบคณุผู้ถือหุ้นทีÉได้

สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีÉเป็นประโยชน์อยา่งยิÉงตอ่บริษัท 

 

ปิดประชมุ เวลา 16.00 น. 

 

(ลงชืÉอ)  ประธานทีÉประชมุ 

 (นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ)  

 


